



จดหมายข่าว

พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 49 ฉบับที่ 011 ประจำวันศุกร์ที่ 10 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งทีมวิทยากรสนับสนุนการจัดโครงการ สรุปทเรียนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจ้งว่า ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการสรุปทเรียนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กิจกรรมที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความอนุเคราะห์ที่มวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 6 คน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ 1) ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร 2) ผศ.ดร.สำราญ พิมพิราษ 3) ว่าที่ ร.ต.ภานุทัต สวัสดิถาวร 4) อาจารย์สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ 5) ว่าที่ ร.ต.วุฒิเมธี วรเสริม และ 6) นายกฤตภาค ยุทธอาจ

นางนิตยา สิทธิหงษ์ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีการรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และติดตามการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา เพื่อนำไปวางแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงต้องมีการรวบรวมประเด็นที่ได้จากการดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาศึกษาและถอดบทเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่มวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้จัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงาน องค์ความรู้ ปัญหาอุปสรรค แนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางดวงใจ ทองโสภณ พนักงานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนบุคลากรทุกคน ได้มีส่วนร่วมและทำกิจกรรมร่วมกัน มีการวางแผนงาน การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นแนวทางและออกแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่วมรณรงค์และป้องกัน COVID-19



สวมหน้ากาก



ล้างมือ



STAY SAFE!



SOCIAL DISTANCING



1-2 M

เพื่อชีวิตปลอดภัย
ห่างไกล Covid-19



สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติประจำปี 2563

ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศเชิญศิษย์เก่าให้ส่งแบบเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับ การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 บัดนี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2563 และขอเรียนเชิญท่านเข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และขอความกรุณาผู้เข้ารับโล่และเกียรติบัตร แต่งกายชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ เข้าร่วมงาน

ขอความอนุเคราะห์ กรอกแบบตอบรับการเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า หากท่านมีความประสงค์จะร่วมสมทบทุน เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ (ในกรณีติดต่อขอรับใบเสร็จ สามารถแอดไลน์ 0825949679 พร้อมส่งสลิปโอนเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ) โดยส่งแบบตอบรับกลับคืน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ราชภัฏและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 หรือ ประสานงานเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โดยตรง นางสาวอรนุช ชูรัตน์ (กวาง) เบอร์มือถือ 0825949679 ID Line : 0825949679
E-mail: alumni.rmuaa@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเป็น SMART farmer

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเป็น SMART farmer ทุกช่วงวัย โดยเน้นการศึกษาแบบร่วมมือโดยบูรณาการเรียนรู้งานกับการทำงานฝึกปฏิบัติการในสถานที่ในชุมชนภายใต้โครงการที่ 2 : การพัฒนารูปแบบการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนเป็นผู้ประกอบการสังคมตามความต้องการของพื้นที่

โดยมีคุณธีรดา นามไธ นายกสมาคมไต้หวัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม และประชาชน ได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกร โดยนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น มีการบรรยายให้ผู้ร่วมอบรมได้รับฟัง พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอบรมระยะสั้น บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา ปีที่ 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพร บ้านหนองป้าน ต.หนองคู อ.นาหวาด จ.มหาสารคาม อาจารย์ธัญชนก ปะวะละ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองป้าน ต.หนองคู อ.นาหวาด จ.มหาสารคาม ปีที่ 2 และมีสมาชิกในกลุ่มฯ ร่วมรายงานผล โดยคณะกรรมการจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ประเมินการจัดโครงการด้วยการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

